

# Khai mạc giải chạy bộ Nông thôn Việt Marathon Nghệ An 2023: Cùng Faith về miền ví dậm

02:04 21/08/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 19/8, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Tạp chí Nông thôn Việt tổ chức khai mạc giải chạy bộ Nông thôn Việt Marathon Nghệ An 2023: Cùng Faith về miền ví dậm. Đây là giải Marathon có quy mô lớn nhất được tổ chức tại Nghệ An.**



*Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại buổi lễ*

Chính thức khởi tranh lúc 3 giờ sáng ngày 20/8, giải chạy bộ Nông thôn Việt Marathon - Nghệ An 2023 thu hút hơn 4.000 vận động viên chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp tham gia, trong đó có cả các vận động viên đến từ các nước: Nhật Bản, Hà Lan, New Zealand, Trung Quốc, Ấn Độ Afghanistan và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc). Thi đấu ở các cự ly: 42km, 21km, 10km, 5km và điểm xuất phát từ Quảng trường Hồ Chí Minh, các vận động viên phải chạy qua những cung đường quen thuộc của thành phố Vinh, đường ven sông Lam đến biển Cửa Lò, cầu Bến Thủy.



*Các vận động viên xuất phát*

Đây không chỉ là một giải thể thao có chất lượng chuyên môn cao, là sân chơi quy mô, chuyên nghiệp mà còn có ý nghĩa góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại” và phong trào “ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”.





19-20/08/2023  
TẠI QUANG TRƯỜNG HỒ CHÍ MINH  
TP VINH, NGHỆ AN

BAN TỔ CHỨC GIẢI CHẠY BỘ NÔNG THÔN VIỆT  
MARATHON NGHỆ AN 2023 - CÙNG FAITH VỀ MIỀN VĨ GIẠM

Tặng  
**200 TRIỆU**  
QUỸ XÂY DỰNG NHÀ CHO NGƯỜI NGHÈO

TÀI TRỢ KIM CƯƠNG

Faith

TÀI TRỢ BẠC

BIDV

TÀI TRỢ VÀNG

HYTON  
PLASTIC RECYCLING

NAM A BANK  
Ngân hàng Đẹp - Có A và TỐ

BẢO HIỂM AAA  
AAA INSURANCE CORPORATION

ĐỒNG HÀNH

GR  
KING BAKI VIỆT

*Ban tổ chức trao 200 triệu đồng vào quỹ xây dựng nhà ở cho người nghèo*

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức giải nhấn mạnh: “giải là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch rất có ý nghĩa nhằm giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp của thiên nhiên, ẩm thực phong phú và đa dạng, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp cùng với sự thân thiện, mến khách của người dân xứ Nghệ tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Với trách nhiệm là đơn vị đăng cai, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm phối hợp tổ chức giải bảo đảm khoa học, chu đáo, an toàn với mong muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng du khách về một Nghệ An tươi đẹp, thân thiện và mến khách”.



*Trao thưởng cho các VĐV có thành tích xuất sắc nhất giải*

Vận động viên Ray Ruschert người Australia tham gia thi đấu ở cự ly 21km cho biết: “đây là lần đầu tiên tôi và con trai đến thành phố Vinh. Phong cảnh ở đây rất đẹp, đường phố rộng và thoáng. Chúng tôi sẽ cùng nhau chinh phục đường đua và sẽ là một giải chạy đáng nhớ của chúng tôi”. Tham dự giải các vận động viên, du khách và người dân còn được thưởng thức các tiết mục dân ca ví dặm, giao lưu với một số vận động viên trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Đức Quang, Tổng Biên tập tạp chí Nông thôn Việt, Phó Trưởng Ban tổ chức giải cũng chia sẻ: “mục tiêu của giải này là để kích thích phong trào rèn luyện thân thể của người dân xứ Nghệ nói riêng và của cả nước nói chung. Bên cạnh đó giải cũng nhằm giới thiệu đến du khách cảnh quan, di tích lịch sử, con người xứ Nghệ”. dịp này, ông Nguyễn Đức Quang trao tặng 200 triệu đồng vào quỹ xây dựng nhà ở cho người nghèo của tỉnh Nghệ An.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao 24 giải cho các vận động viên đoạt giải Nhất, Nhì, Ba ở 4 cự ly thi đấu và 9 giải Nhất cho các vận động viên đoạt giải Nhất theo nhóm tuổi.

**Hồng Sơn**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/index.php/khai-mac-giai-chay-bo-nong-thon-viet-marathon-nghe-an-2023-cung-faith-ve-mien-vi-dam>